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บนัทกึรายงานการประชุมสภาสมยัวสิามญัที ่1 /2562 
วนัจนัทร์ที ่ 5 เมษายน  ๒๕62 เวลา  10.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ่ 
 

รายชือ่ผูเ้ขา้ประชุม 
 
ที ่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์           

ทองแยม้ 
ประธานสภาฯ สมศกัดิ ์       

ทองแยม้ 
2 น า ย ธี ร ะ ยุ ท ธ           

พละเลศิ 
รองประธานสภาฯ ธี ร ะ ยุ ท ธ       

พละเลศิ 
3 น า ย ปิ ย ภ ั ส ส์           

ไทยพบิูลย์ 
สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 

1 
ปิ ย ภ ั ส ส์       
ไทยพบิูลย์ 

๔ น า ง อ รุ ณี               
ทองชาต ิ

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
1 

อ รุ ณี          
ทองชาต ิ

๕ น า ย ณั ฐ พ ล             
ธรรมรตัน์ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
2 

ณฐัพล         
ธรรมรตัน์ 

๖ นายทนิ                 บุญมี สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
2 

ทนิ            บุญมี 

๗ น า ง สุ ว ร ร ณ า           
สุวรรณเกษร 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
3 

สุวรรณา     
สุวรรณเกษร 

๘ น า ง ว ง เ ดื อ น            
จนัทกจิ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
3 

วงเดอืน      จนัทกจิ 

๙ น า ย ส า ร ว น             
โพธิร์ะมาด 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
4 

ส ารวน        
โพธิร์ะมาด 

๑๐ น า ย ต ง                  
นิลพฒัน์ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
5 

ตง             
นิลพฒัน์ 

๑๑ น า ย บุ ญ ชู               
ทรพัย์สนิ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
5 

บุ ญ ชู          
ทรพัย์สนิ 

๑๒ น า ย ป ร ะ ยุ ท ธ           
สะอาดเอีย่ม 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
6 

ประยุทธ       
สะอาดเอีย่ม 

๑๓ น า ย ส ม ค ว ร             
ชมประเสรฐิ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
6 

ส ม ค ว ร        
ชมประเสรฐิ 

๑๔ น า ย จ า ล อ ง              
สีเขยีวสด 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
7 

จ า ล อ ง         
สีเขยีวสด 

๑๕ น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์            
มีโฉมงาม 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
8 

- 
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๑๖ น า ย วิ ท ย า               
มาลาวงษ์ 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
8 

นายวทิยา      
มาลาวงษ์ 

๑๗ น า ย ป ร ะ ภ า ส            
ราตรีมีชยั 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
9 

ป ร ะ ภ า ส      
ราตรีมีชยั 

๑๘ น า ย อ นั น ต์               
วงษ์อุบล 

สมาชกิ อบต. หมูท่ี ่ 
9 

อ นั น ต์         
วงษ์อุบล 

๑๙ น า ย ท ั ศ น ะ               
ธรรมวชิติ 

    
เลขานุการสภาอบต. 

ทั ศ น ะ         
ธรรมวชิติ 

 
ผูไ้มเ่ขา้ประชุม 

1. นายสมศกัดิ ์มีโฉมงาม สมาชกิอบต.หมูท่ี ่8  
 
 
 
 
   
 
 
 
รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 
ที ่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 น า ย สุ เ ท พ    

ทองธรรมชาต ิ
นายก อบต. สุ เ ท พ     

ทองธรรมชาต ิ
2 น า ย ป รี ช า    

สะอาดเอีย่ม 
รองนายก อบต. ปรีชา      

สะอาดเอีย่ม 
3 นางนิทรา    ก าลงัหาญ รองนายก อบต. นิ ท ร า     

ก าลงัหาญ 
๔ นายวรทตั   ธรรมรตัน์ เลขานุการนายก อบต. วรทตั      

ธรรมรตัน์ 
5 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองชา่ง บ ร ร พ จ น์ 

นุชอนงค์ 
6 น า งส า ว ศุ ร จน าก ร     

มณีอนิทร์ 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ศุ ร จ น า ก ร    

มณีอนิทร์ 
7 น างส าวสิ ริณั ฐม าศ     

ทรงสมพรชยั 
นกัจดัการงานท ั่วไปปฏบิตักิาร สิ ริ ณั ฐ ม า ศ     

ทรงสมพรชยั 
8 นางนฤมล   ธรรมรตัน์ เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี น ฤ ม ล   

ธรรมรตัน์ 
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9 นางวาสนา   ออ่นเถือ่น เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน ว า ส น า      
ออ่นเถือ่น 

10 น า ง ส า ว วิ ร ช า   
สะอาดเอีย่ม 

ผช.นกัวเิคราะห์นโยบาย วิ ร ช า       
สะอาดเอีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริม่ประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม แ ล้ ว 
โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเขใ้หญ่ เขา้ประชุมครบองค์ประชุม 
และนั่ งประจ าที่ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว นายสมศ ักดิ ์ ทองแย้ม ประธานสภาฯ 
ไ ด้ ก ล่ า ว เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปน้ี 
 

                    ระเบียบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
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1 . 1 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรคนพิการเข้าปฏิบตัิงานประจ า         
เหลา่กาชาดจงัหวดัและกิง่กาชาดอ าเภอ 

 

นายสมศกัดิ ์ ทองแย้ม (ประธานสภาฯ)   -  ด้วยสภากาชาดไทย 
โดยสนบัสนุนจากสมาคมธนาคารไทยในการรบัสมคัรคนพกิารปฏบิตังิานประจ าเห
ล่ากาชาดจ ังหว ัดและกิ่ งกาชาดอ าเภอ  ในล ักษณะการจ้างเหมาบริการ 
ส ั ญ ญ า จ้ า ง เ ป็ น ปี  โ ด ย จ้ า ง เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น 
เพือ่เป็นการรองรบัการวา่งงานหากมีต าแหน่งวา่งหรือต าแหน่งเพิม่เตมิและหากผา่
นการสมัภาษณ์สามารถมาปฏบิตังิานไดท้นัที 

 

  ทีป่ระชุม   รบัทราบ 
 

  ระ เบี ย บ วาระที่   2   เรื่ อ งร ับ รอ งก ารป ระ ชุ ม ค ร ั้ งที่ ผ่ าน ม า 
(การประชุมสภาฯสมยัสามญัที ่ 1/2562)  เมือ่วนัจนัทร์ที ่11 กุมภาพนัธ์ 2562    
 

  น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ       สม ัยสาม ัญที่  1/2562) 
เมือ่วนัจนัทร์ที ่11 กุมภาพนัธ์ 2562   ถา้ผดิก็ขอให้แจง้ทีป่ระชุมเพือ่แกไ้ขตอ่ไป          
ถ้ า ไ ม่ มี ท่ า น ใ ด จ ะ ข อ แ ก้ ไ ข 
จะถือวา่ทุกทา่นรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ดงักลา่วนะครบั  
  
  มตทิีป่ระชุม มี ม ติ ด้ ว ย เ สี ย ง ส่ ว น ใ ห ญ่ จ า น ว น  1 6 
เสียงรบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว      งดออกเสียง 1 เสียง  
 

  ระเบียบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่ทราบ / เพือ่พจิารณา / ด าเนินการ 
 

  3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2564 )(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่6/2562)  
 

  นายสมศ ักดิ ์ ทองแย้ม  (ประธานสภาฯ)  -  ในระเบียบวาระน้ี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของอปท. พ.ศ.2548 
แ ละร ะ เบี ย บ ฯฉ บับ ที่  3  พ .ศ . 2 5 61  ก ารแ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ลงแ ผน ฯ 
ต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น 
แ ล ะ ว ั น น้ี เ ร า จ ะ พิ จ า ร ณ า ก า ร ข อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ผ น ฯ 
เ กี่ ย ว ก ั บ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ล า ด ย า ง ห มู่ ที่  1 
เรือ่งน้ีขอใหน้ายกชี้แจงใหท้ีป่ระชุมสภาฯทราบตอ่ไป 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)   - เรียนท่านประธานสภา 
ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการน้ีเป็นโครงการปี 2561 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ย า ง ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ ปี  2 5 6 1 
ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรฐับาลที่ให้ท้องถิ่นท าถนนลาดยางพารา 
คร ั้งแรกก็จะด าเนินการที่หมู่  6  แต่โครงการมีปัญหาก็ เลยให้หมู่  7  ไป 
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โครงการลาดยางโดยใช้ ยางพ าราจึงโยกมาที่ ห มู่  1  พ อประกาศจะท า 
ส ต ง . ก็ เ ข้ า ม า ต ร ว จ พ อ ด ี
และไดม้ีการระงบัการใชเ้งนิสะสมในสว่นทีใ่ชง้บประมาณเพิม่เตมิในการท าโครงก
า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น โ ด ย แ จ้ ง ว่ า ไ ม่ ส ม ค ว ร ใ ช้ เ งิ น ส ะ ส ม 
เพราะต้องก ันไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ ยย ังชีพ เงินเดือนผู้บริหาร สมาชิกอบต. 
ข้ า ร าช ก า ร  ก็ เท่ า ก ับ ว่ า เร า จ ะ ใช้ จ่ า ย เงิน ส ะ ส ม อี ก ไ ม่ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไ ป 
น อ ก จ าก ก ร ณี จ า เ ป็ น เร่ ง ด่ ว น จ ริ ง  ๆ  น้ี คื อ ส า เห ตุ ข อ งค ว าม ล่ า ช้ า 
เกิ ด จ าก ห ล าย ปั จ จ ัย ท ั้ ง ส ต ง . ล งด้ ว ย  วิ ศ ว ก รด้ ว ย ก็ ย อ ม ร ับ ว่ า ปี 6 1 
ที่ผ่านมาที่มีการกนัเงินท ั้งจ่ายขาดเงินสะสม อบต.ยงัไม่ได้ด าเนินการ มีหมู่ 7 
หมู่เดียวตอนน้ีอยู่ในข ั้นตอนที่จะด าเนินการก็มีกล้องของหมู่ที่ 2 เสียงไร้สาย 
ก็ต้องรอกระบวนการของกสทช. ที่ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่เขาก าหนด 
โ ค ร ง ก า ร ห มู่ ที่  8  ก็ โ ด น ต่ อ ว่ า ม า ที่ ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร เ ล ย 
ผมก็พยายามเร่งอยู่ท ั้งคลงั ช่าง  และผู้ เกี่ยวข้อง ก็มีโครงการของหมู่ที่  4 
อี ก โ ค ร ง ก า ร ห น่ึ ง แ ต่ ก็ เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ปี  2 5 6 1   ห มู่ ที่  4 
ผู้รบัจ้างก็ได้ท าถนนดินรอบดอดัและลงหินคลุก ส าหรบัโครงการของหมู่ที่ 1 
น้ีก็เป็นโครงการตกคา้งและตอ้งขอเปลีย่นแปลงโครงการโดยผา่นกระบวนการประ
ช า ค ม  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า 
และเป็นสาเหตุของการเปิดประชุมสภาในวนัน้ีเพือ่ขอความเห็นชอบจากสภาในกา
รเปลีย่นแปลงโครงการฯในวนัน้ี  
 

  นางนฤมล ธรรมร ัต น์  (เจ้ าพนัก งานการ เงิน และบ ัญ ชี )   -  
เรี ย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า  ท่ าน ส ม าชิ ก แ ล ะผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ าน 
ขอช้ีแจงเสริมเรื่องเงินสะสม ที่สตง.ทกัท้วงมาว่าการจะใช้เงินสะสมอย่างไร 
ใ น เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร ก็ แ ล้ ว แ ต่ ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ร ะ เบี ย บ ฯ  ข้ อ บ ั ง ค ั บ ฯ 
ที่ ก า ห น ด โ ด ย ร ะ เ บี ย บ ก า ห น ด ไ ว้ ว่ า 
การใช้จา่ยเงนิสะสมจะตอ้งกนัเงนิไวส้ าหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากรอยา่งน้อย 3 
เดือน บุคลากรของเราก็คือผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานอบต. พนกังานจ้าง 
ลู ก จ้ า ง  เดื อ นห น่ึ งป ระม าณ  8  แ สนบ าท  ส าม เดื อน ก็  2 ,400,00 บ าท 
อีกข้อหน่ึงก็คือต้องกนัอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น 
เราต ัง้งบประมาณรายจา่ยไว ้33ลา้นบาท 10% ของ       33 ลา้นคือตอ้งกนัเงนิไว ้
3,300,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทีต่อ้งกนัไวปี้หน่ึงเป็นเงนิ 5,700,000 บาท 
เกือบ 6ล้านบาท เพื่อไว้จ่าย ต้องก ันเงินไว้ตามระเบียบฯ ไม่มีข้อยกเว้น 
สว่นหนงัสือทีแ่จง้ใหอ้ปท.ด าเนินการในเรือ่งการกอ่สรา้งถนนลาดยางทีม่ีสว่นผสม
ข อ ง ย า ง พ า ร า ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ร ั ฐ บ า ล นั้ น 
ส ต ง .แ จ้ ง ว่ า ก็ ส าม าร ถ ท า ไ ด้ แ ต่ ต้ อ งอ ยู่ ภ า ย ใต้ ร ะ เบี ย บ ฯ ที่ ก าห น ด 
คื อ ต้ อ ง มี ก า ร ก ั น เ งิ น ไ ว้ ต า ม ที่ แ จ้ ง ไ ว้ แ ล้ ว 
ในสว่นของถนนลาดยางทีเ่รากนัไวน้ัน้เขาก็สอบถามวา่ท าไมเราถงึยงักนัไวก็้ไดใ้ห้
เห ตุ ผ ลไป ว่ า  เร าขอก ัน เงิน ไว้ ในช่ วงเดื อนสุ ดท้ ายของปี งบประม าณ 
ก็ คิ ด ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง ก ัน แ ล้ ว  ส า ม า ร ถ ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้  แ ต่ จ ริ ง  ๆ  แ ล้ ว ไ ม่ ไ ด ้
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เราต้องกนัเงินไว้ตามระเบียบฯตามที่ก าหนดคือต้องกนัไว้          3 เดือน และ 
1 0 % ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี 
สรุปว่าเงนิสะสมของเราไม่สามารถจ่ายขาดได้ เพราะว่าเงนิสะสมของอบต.มีแค ่
2 ,800,000 บ า ท 
และก็เรือ่งการจา่ยขาดเงนิสะสมในสว่นทีเ่ป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่กรณีเรง่ด่
วนฉุกเฉินน ้าท่วมเกิดสาธารณภยั เช่นเมื่อตอนต้นปี 2561 คือปลายปี 2560 
มีน ้าทว่มมีการใช่จา่ยเงนิสะสมและมีเหตุผลวา่น ้าทว่มในขณะนัน้ก็เลยใชเ้งนิสะสม
เ ป็ น อ า น า จ น า ย ก ไ ม่ ผ่ า น ส ภ า อ บ ต . 
สตง.ก็บอกว่ามาได้ให้ ย้อนกล ับไปดูข้ อแรกคื อต้องก ัน เงินและข้อที่  2 
งบประมาณรายจา่ยของเราต ัง้ไวเ้ป็นเงนิส ารองจา่ยกรณีฉุกเฉินท าไมเราไมใ่ชง้บป
ร ะ ม า ณ ใ น ข้ อ บ ั ญ ญั ติ ก่ อ น 
ทางอบต.ก็ถูกทว้งตงิเยอะตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงเขาไปวา่มีเหตุผลอะไรทีใ่ชจ่า่ยขาดเ
งิ น ส ะ ส ม น้ี ไ ป  เ ข า ก็ เ ล ย แ น ะ น า ว่ า อ ย่ า ง ไ ร เ ห ม า ะ ส ม ก ว่ า 
และเราก็ ได้ขมวดท้ ายในค า ช้ี แจงไปว่าอบต .จะไม่ ใช้ เงินสะสม น้ีแล้ว 
เน่ืองจากเราได้รบัทราบเกี่ยวกบัระเบียบฯ กฎหมายละข้อทกัท้วงของสตง.แล้ว 
และเมือ่เราไมก่้อสรา้งถนนทีม่ีสว่นผสมของยางพาราโดยจะมาท าถนนลาดยางแบ
บ ธ ร ร ม ด า ( แ อ ส ฟั ล ติ ก ) 
แตว่า่ปรมิาณงานทีเ่ราคดิใหมม่นัเพิม่ขึน้ไปจากเงนิทีเ่รากนัไวเ้มือ่ปีทีแ่ลว้7แสนก
ว่าบาท ไม่รวมเงินสะสมจากระยะทาง 500 เมตร เหลือแค่        365 เมตร 
มนัจะไม่สุดทางแต่ถ้าจะท าไห้สุดสายก็ต้องมีการโอนงบประมาณมาท าเพิ่ม 
ก็ คื อ เราได้ก ัน เงิน เพื่ อม าท าถนนหมู่ ที่  1  ก็ ต้ อ งท าถนนหมู่ ที่  1  ต่อ ไป 
ท า ไ ด้ แ ค่ ไ ห น ก็ แ ค่ นั้ น แ ต่ ว่ า จ ะ เอ า ท ั้ ง ส อ ง ต ั ว ไ ป ร ว ม ก ั น ไ ม่ ไ ด ้
ต้ อ ง ม า โ อ น เ พิ่ ม ใ น ถ น น เ ส้ น เ ดี ย ว ก ั น 
โดยเป็นถนนคนละชว่งโครงสรา้งพื้นฐานท าไดต้ามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ
ข อ ง อ บ ต .  ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ ม ั ติ ใ ห้ จ่ า ย ข า ด เงิ น ส ะ ส ม ข อ ง อ บ ต . 
ส า ม า ร ถ ก ร ะ ท า ไ ด้ แ ต่ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า ภ า ย ใ ต้ ข้ อ บ ั ง ค ั บ  ร ะ เบี ย บ       
ก ฎ ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว ้
อยา่งทีผ่า่นมาสตง.ก็ทกัทว้งตงิมาเรือ่งการจ่ายขาดเงนิสะสมในการจดัซ้ือโตะ๊สแต
นเลส ถงึเป็นอ านาจของสภาฯแตต่อ้งถือปฏบิตัติามระเบียบทีก่ าหนดไวค้ะ่       
 
 

นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - 
เรี ยนท่ านประธานสภา      ท่ านสม าชิ กและผู้ เข้ าร่วม ประชุมทุ กท่ าน 
โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเดิมเริ่มจากในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี        พ.ศ. 
2561 – 2564 เป็นโครงการก่อสรา้งถนนลาดยางจากบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง 
ถึ ง ป า ก ท า ง เ ข้ า ห มู่ ที่  1  เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ฉ บั บ ที่  1 
เดิมเป็นโครงการก่อสรา้งถนนลาดยางทางเข้าหมู่ที่ 1 แล้วก็เปลี่ยนเป็นฉบบัที่ 4 
เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกจากบ่อกุ้งบ้านนายอาทร 
ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฉบบัที่ 6 
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จ า ก ถ น น ล า ด ย า ง พ า ร า แ อ ส ฟั ส ติ ก 
ทีจ่ะขอผา่นความเห็นชอบจากสภาฯในวนัน้ีเป็นโครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางจาก
บ่อกุ้งบ้านนายอาทร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง หมู่ที่ 1 
ช่วงที่ 1 เริ่มจากบ่อกุ้งบ้านนายอาทร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณบ้านนางจ าลอง 
ตุ้ ม แ จ่ม  ค วาม ยาว  356  เม ต ร  งบป ระม าณ  727 ,000 บ าท  ช่ ว งที่  2 
เริ่มจากบ้านนางจ าลอง ตุ้มแจ่ม ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่อ งเส็ง หมู่ที่ 1 
ความยาว 190 เมตร งบประมาณ 394 ,000 บาท โครงการน้ีแบ่งเป็น 2 
ช่ ว ง ใ ช้ เ งิ น ค น ล ะ ส่ ว น  ส่ ว น ร า ย ก า ร ที่  2 
ขอใหท้างกองการศกึษาไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบตอ่ไปคะ 
 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )   -  
สมาชิกทา่นใดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบรา่งแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 
2564 )(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่6/2562) ขอใหย้กมือขึน้ครบั   

 

 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
ให้ ค ว าม เห็ น ช อ บ ร่ า งแ ผ น พัฒ น าท้ อ ง ถิ่ น  (พ .ศ .  2 5 6 1  – 2 5 6 4 
)(เปลีย่นแปลงฉบบัที ่6/2562) งดออกเสียง 1 เสียง  
 

3 . 2 
เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยาง (AC) 
จากบ่อกุ้งนายอาทร ทองธรรมชาต ิ      ถงึบริเวณบ้านนายทรงวุฒ ิย่องเส็ง หมู่ที ่
1 ช่วงที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางจ าลอง ตุ้มแจ่ม ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒ ิ
ยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 394,000 บาท โดยขออนุมตัโิอนจาก 

 

  1. แผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป  งบด าเนินงาน  
ห ม ว ด ค่ า ต อ บ แ ท น  
ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่น  งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท  โอนคร ัง้น้ี 100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
 

2. แผนงานบริหารงานท ั่วไป  งานบริหารท ั่วไป  งบด าเนินงาน  
ห ม ว ด ค่ า ใ ช้ ส อ ย  
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมว
ด อื่ น  ๆ  
โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัริาช
ก า ร ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง และผู้น าชุมชน  งบประมาณคงเหลือ 
50,000 บาท  โอนคร ัง้น้ี 50,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
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3. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท ั่ วไปเกี่ยวก ับการศึกษา  
ง บ บุ ค ล า ก ร   ห ม ว ด เ งิ น เ ดื อ น          ( ฝ่ า ย ป ร ะ จ า )  
ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจ้าง  งบประมาณคงเหลือ 476,720 บาท  
โอนคร ัง้น้ี 244,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 232,720 บาท 

 
 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )  –  
กอ่นจะพจิารณาในระเบียบวาระน้ีขอแจง้ระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ีป่ระชุมสภาไดท้ร
าบดงัน้ีครบั 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ .2 5 4 1  ข้ อ  2 7  ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ว่ า 
ก า ร โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ใ น ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภ ั ณ ฑ์  ที่ ดิ น 
แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ที่ ท า ใ ห้ ล ั ก ษ ณ ะ  ป ริ ม า ณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต ัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ 
ที่ ดิ น  แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ที่ ท า ใ ห้ ล ั ก ษ ณ ะ  ป ริ ม า ณ 
คณุภาพหรือเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้งให้เป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่  
 สมาชิกทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรือไมค่รบั ถา้ไมม่ีผมจะขอมตเิลยนะครบั 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสรา้งถนนถนนลาดยาง (AC) 
จากบ่อกุ้งนายอาทร ทองธรรมชาติ  ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง หมู่ที่ 1 
ชว่งที ่2 เริม่จากบรเิวณบา้นนางจ าลอง ตุม้แจม่ ถงึบรเิวณบา้นนายทรงวุฒ ิยอ่งเส็ง 
หมูท่ี ่1 ดงัมีรายละเอียดตามทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 394,000 
บาท ขอใหย้กมือขึน้ครบั        
   
 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
อ นุ ม ัติ ให้ โอ น เงิน งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย ป ระจ า ปี งบ ป ระม าณ  2 5 6 2 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยาง (AC) 
จากบ่อกุ้งบ้านนายอาทร ทองธรรมชาต ิ ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ ย่องเส็ง หมู่ที ่
1 ช่วงที่ 2 เริ่มจากบริเวณบ้านนางจ าลอง ตุ้มแจ่ม ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒ ิ
ยอ่งเส็ง หมูท่ี ่1 งบประมาณทัง้สิน้ 394,000 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 
 

  3.3 
เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562           
เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปริน้เตอร์ (กองคลงั) เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที)             มีคุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี - 
มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพมิพ์สาหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกวา่ 18 
หน้าตอ่นาที (ppm) 

 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB 



๙ 
 

 - มีชอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 

 

 เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 2,600 บาท โดยขออนุมตัโิอนจาก 
 

1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท ั่ วไปเกี่ยวก ับการศึกษา 
ง บ บุ ค ล า ก ร   ห ม ว ด เ งิ น เ ดื อ น          ( ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ) 
ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจ้าง งบประมาณคงเหลือ 232,720 บาท โอนคร ัง้น้ี 
2,600 บาท  งบประมาณคงเหลือ 230,120 บาท 

   

  น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
ในระเบียบวาระน้ีจะเป็นการพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประม
าณ 2562 เพื่อจดัซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลงั) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) มีคณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี - 
มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สาหร ับกระดาษ A4 ไม่ น้อยกว่า 18 
หน้าตอ่นาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB 
 - มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ  ( Interface) แ บ บ  USB 2 .0  ห รื อ ดี ก ว่ า 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่ 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
 

 เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 2,600 บาท โดยขออนุมตัโิอนจาก 
 
 1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารท ั่ วไป เกี่ยวก ับการศึกษา 
งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน         (ฝ่ายประจ า) ประเภทคา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 
งบประมาณคงเหลือ 232,720 บาท โอนคร ัง้น้ี 2,600 บาท  งบประมาณคงเหลือ 
2 3 0 ,1 2 0  บ า ท 
ในเรือ่งน้ีขอใหเ้จา้หน้าทีก่องคลงัไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบตอ่ไปครบั 
 

 นางนฤมล ธรรมร ัต น์  (เจ้ าพ นัก งานการ เงิน และบ ัญ ชี )   -  
ท า ง ก อ ง ค ล ั ง จ ะ จ ัด ซ้ื อ ไ ว้ ใ ช้ ต ร ง ง า น จ ัด เ ก็ บ เ ป็ น ข อ ง ผู้ ช่ ว ย พ ั ส ดุ 
เ พ ร า ะ ว่ า ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ฯ ปี  2 5 6 1 
เรือ่งงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เพราะในปีงบประมาณ 2562 – 2563 
เ พ ร า ะ ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ร ะ บ บ บั ญ ชี มื อ 
หมายความวา่เวลาออกใบเสร็จใครมาเสียภาษีทีอ่บต.ตอ่ไปตอ้งพมิพ์ใบเสร็จออกจ
ากระบบท ัง้หมดจงึตอ้งมีเครือ่งปรนิซ์ไวส้ าหรบังานจดัเก็บเพราะทีม่ีอยูไ่มพ่อใช้จา



๑๐ 
 

ก ที่ มี อ ยู่ คื อ มี เค รื่ อ ง ค อ ม ฯ  3  เค รื่ อ ง  แ ล ะ เค รื่ อ ง ป ริ น ซ์  2  เค รื่ อ ง 
ก็จะขออ านาจสภาฯในการโอนงบประมาณในการจดัซ้ือเครือ่งน้ี 
  
 น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    -  
สม าชิกท่ าน ใดมี ข้ อสงส ัยหรือไม่คร ับ  ถ้ าไม่มี ผมจะขอมติ เลยนะคร ับ 
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2 5 6 2  เพื่ อ จ ัด ซ้ื อ เค รื่ อ งป ริ้ น เต อ ร์  (ก อ งค ล ัง )  เค รื่ อ งพิ ม พ์ เล เซ อ ร์ 
เป็นงบประมาณทัง้สิน้ 2,600 บาท ขอใหย้กมือขึน้ครบั        
 

 มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   -  มี ม ติ ด้ วย เสี ย งส่ วน ใหญ่ จ าน วน  16  เสี ย ง 
อ นุ ม ัติ ให้ โอ น เงิน งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย ป ระจ า ปี งบ ป ระม าณ  2 5 6 2 
เพื่อจดัซ้ือเครือ่งปริ้นเตอร์ (กองคลงั) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นงบประมาณทัง้สิ้น 
2,600 บาท งดออกเสียง 1 เสียง  
 

 ระเบียบวาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ 
  

 นายสมศกัดิ ์ทองแยม้ (ประธานสภาฯ)   - เชญิทา่นนายกครบั 
 

 น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )    - 
ตอ้งขอขอบคุณสมาชกิทุกทา่นทีใ่หค้วามรว่มมือทุกอยา่งเป็นอยา่งดีรวมท ัง้เจา้หน้า
ที่ ด้ ว ย  ต ล อ ด ช่ ว ง  6  ปี ที่ ผ่ า น ม า 
พวกเราไม่มีความเห็นขดัแย้งกนัซึ่งก็มีไม่มากที่อบต.จะไม่มีความขดัแย้งกนั 
เ ร า มี ค ว า ม ส า ม ั ค คี ก ั น 
ผมไมม่ีอคตกิบัหมูไ่หนเลยถงึแมเ้ราจะไดง้บประมาณมาแกไ้ขปญัหาไมม่ากแตก็่ไ
ด้ท ั่วถึง ก็จะด าเนินการตอนน้ีมีถนนดินพร้อมลงลูกรงัถนนหมู่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 7 
ก็ ก าล ังรอให้ วิศ วกรร ับ รอ งก็ รอหนังสื อตอบกล ับ ม ามี ท ั้ งหมู่ ที่  8  ด้ วย 
ขอใหผ้อ.กองชา่งช้ีแจงใหส้มาชกิรบัทราบดว้ย  
 

  น า ย บ ร ร พ จ น์  นุ ช อ น ง ค์  ( ผ อ . ก อ ง ช่ า ง )    - 
ข ัน้ตอนก็คือตอนน้ีเราไดร้บัการตอบกลบัจากสว่นราชการทีเ่ราไดส้ง่หนงัสือไปขอ
ค ว า ม อ นุ เค ร า ะ ห์ เ รื่ อ ง วิ ศ ว ก ร แ ล้ ว  ซึ่ ง ทุ ก ที่ ไ ด้ ป ฏิ เ ส ธ ก ล ั บ ม า 
ด ั ง นั้ น เ ร า ก็ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ จ ั ด จ้ า ง ไ ด้ เ ล ย 
ภายในอาทติย์หน้าก็สามารถด าเนินการไดต้ามข ัน้ตอน 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)   - ส าหรบัหมู่ที่ 6,7,9 
ที่ เ ป็ น ถ น น ดิ น ที่ ต้ อ ง ท า ก า ร จ้ า ง วิ ศ ว ก ร ร ั บ ร อ ง ท ั้ ง ห ม ด 
ก็เพราะระเบียบใหมแ่ละทีส่ตง.มาตรวจเราท าใหเ้ราท างานยากขึน้ ตอ้งระมดัระวงั 
ส่ ว น เ รื่ อ ง ก ล้ อ ง ก็ ไ ด้ ไ ป ท า ก า ร ช้ี แ จ ง ร อ บ ส อ ง แ ล้ ว 
แ ล ะ ต อ น น้ี ก็ ร อ ให้ ท า ง ก ส ท ช .ท า ห นั ง สื อ แ ล้ ว เร า ก็ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร 
สว่นเสียงไรส้ายตอนน้ีอยูใ่นกระบวนการทีช่่างเขา้มาส ารวจแลว้ สว่นหมู ่6 และ 7 
ท าส่วนที่เหลือให้ตลอดเส้นเลย คือจากหมู่ 6 โครงการในข้อบญัญตัิกบัหมู่ 7 
ที่ มี ก า ร ก ัน เงิ น ไ ว้ จ า ก ปี ที่ แ ล้ ว ก็ จ ะ ป ร ะ ก า ศ พ ร้ อ ม ก ัน เล ย  ห มู่  8 



๑๑ 
 

ก็ ร อ เ รื่ อ ง วิ ศ ว ก ร ก็ จ ะ ป ร ะ ก า ศ  ส่ ว น ห มู่  9 
ก็น่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนน่าจะด าเนินการได้ ก็มีประชาชนหมู่ 7 
เสนอความเห็นมาว่าน่าจะท าช่วงน้ี เพราะตอนน้ี ก็ เกี่ยวข้าวก ันหมดแล้ว 
ป ล า ย เ ดื อ น น้ี ก็ น่ า จ ะ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร ไ ด ้
แตถ่า้ไดผู้ร้บัจา้งแลว้เขาจะด าเนินการเมือ่ไรก็ตามสทิธขิองเขาและตอ้งเป็นไปตาม
ส ั ญ ญ า เ ช่ น ก ั น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ั บ 
เรื่ อ ง ย า ก็ ข อ ใ ห้ แ ต่ ล ะ ห มู่ ม า เบิ ก ไ ป ไ ด้ ข อ ใ ห้ ม า เบิ ก อ ย่ า ง น้ อ ย  2 
คนคอืผูใ้หญบ่า้นและสมาชกิ และน าไปใชบ้รเิวณทีแ่กป้ญัหาสว่นรว่ม  
 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    - 
ต่ อ ไ ป ก็ ข อ ใ ห้ ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ช้ี แ จ ง เ รื่ อ ง ง า น กิ จ ก ร ร ม   
สรงน ้าพระและไดร้ดน ้าขอพรผูสู้งอายในวนัสงกรานต์ปีน้ี 

  
น า ง ส า ว ก ัญ ญ า  ส ว ั ส ดิ ์ ศ รี  ( ผ ช .นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า )   -  

ขอประชาสมัพนัธ์โครงการสรงน ้าพระและรดน ้าผู้สูงอายุในวนัสงกรานต์ในปี 
2562  

ว ั น ที่  1 3  เ ม ษ า ย น  2 5 6 2 
จะเป็นการสรงน ้าพระและรดน ้าผูสู้งอายุทีว่ดัศาลาท่าทราย เวลาประมาณ 13.00 
น.  

ว ั น ที่  1 4  เ ม ษ า ย น  2 5 6 2 
จะเป็นการสรงน ้าพระและรดน ้าผูสู้งอายุทีว่ดัล าบวั เวลาประมาณ 14.00 น.  

ว ั น ที่  1 3  เ ม ษ า ย น  2 5 6 2 
จะเป็นการสรงน ้าพระและรดน ้าผูสู้งอายุทีว่ดัจรเขใ้หญ ่เวลาประมาณ 15.00 น.  

ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ชิ ก อ บ ต . 
แตล่ะหมูบ่า้นประสานกบัผูใ้หญบ่า้นในการแจง้รายชือ่ผูสู้งอายุเป็นชาย 1 คน หญงิ 
1  ค น  ม าร่ ว ม กิ จ ก ร รม รด น ้ า ผู้ สู ง อ ายุ ใน ว ัน ที่  1 5  เม ษ ายน  2 5 6 2 
ขอใหแ้จง้รายชือ่ภายในวนัที ่9 เมษายน 2562 ขอบคณุคะ่  

 

น า ย สุ เ ท พ  ท อ ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( น า ย ก อ บ ต . ฯ )    - 
มี อี ก เ รื่ อ ง ห น่ึ ง ที่ ไ ด้ ป ร ะ ชุ ม ก ั บ ก า นั น  เ รื่ อ ง  7 
วนัอนัตรายซึ่งตอนน้ีเขาให้ผูน้ าทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่รณรงค์เรือ่งการป้องกนัอุบตัเิหตุ
ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ว ั น ส ง ก ร า น ต์  เ ม า ไ ม่ ข ั บ 
โดยการไปเคาะประตบูา้นย า้เตอืนเพือ่ลดอุบตัเิหตแุละในปีน้ีไมต่อ้งต ัง้จุดบรกิารรว่
มแล้วแต่ให้ต ัง้จุดชะลอความเร็วคือต้องมีไฟกรวยโดยจะมีจุดบริการท ัง้อ าเภอแค ่
4 จุดหลกั แต่ต าบลอื่น ๆ ต้องใช้วิธีการเคาะประตูบ้านและต ัง้จุดชะลอความเร็ว 
ซึง่ผมกบัก านนัจะใชว้ธิีการรว่มกนัเดนิรณรงค์ เป้าหมายคือหมู ่6 หมู ่2 และหมู ่9 
ท ั้ ง ก า นั น  ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  แ ล ะ ส ม า ชิ ก  พ นั ก ง า น อ บ ต . 
โดยเขาก าหนดว่าถ้าต าบลไหนมีตายต้องรบัผิดชอบ ต้องรายงานให้อ าเภอทราบ 
เ พ ร า ะ ว่ า ใ น ภ า พ ร ว ม มี ส ถิ ติ ก า ร ต า ย ม า ก ขึ้ น เ ป็ น เ ท่ า ต ั ว 



๑๒ 
 

ทีต่ าบลเราก็มีคนตายจากการเมาแลว้ขบั ก็ขอก าหนดเป็นวนัที ่11 เมษายน 2562 
น้ีก็ขอเชิญทุกทา่นเดนิรณรงค์เคาะประตูบ้านเมาไม่ขบัพรอ้มกนัทีห่น้าอบต. เวลา 
08.30 น. และขอความรว่มมือใสเ่สื้อสีเหลือง อีกเรือ่งหน่ึงคอืในวนัที ่13 เมษายน 
2 5 6 2  ท างว ัด จ ร เข้ ให ญ่ จ ะมี ก ารฉ ลอ งศ าล าว ัด จ ร เข้ ให ญ่ ห ล ัง ให ม ่
ท่านใดมีความประสงค์จะซ้ือบ ัตรการกุศลราคา 80 บาท ร าวงได้ท ั้งคืน          
ก็แล้วแต่ศรทัธาร่วมกนั มีการออกอาหารด้วยเน่ืองจากทางวดัไม่มีมหรสพเลย 
ก็จะเงยีบเหงา ก็ตอ้งพรอ้มกนัหลาย ๆ ฝ่าย 

 

นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - 
ไ ด้ ท ร า บ ม า ว่ า ช่ ว ง เ ดื อ น มี น า ค ม  – พ ฤ ษ ภ า ค ม 
ปี น้ี ช ั้ น ผิ ว ดิ น น ้ า จ ะ ล ด ล ง น ้ า ป ร ะ ป า ก็ จ ะ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ 
ชว่งเชา้และเย็นก็น่าจะมีปญัหาได ้

 

น า ย ส ม ศ ั ก ดิ ์  ท อ ง แ ย้ ม  ( ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ )    - 
มีท่านใดจะแจ้งปัญหาภายในหมู่บ้านให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี 
ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาประชุมก ันในวนัน้ีและหลงัจากเลิกประชุม 
ขอเชญิทุกทา่นรบัประทาน อาหารรว่มกนับรเิวณ ดา้นหลงัอบต. ขอปิดประชุมครบั 
 
ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.  
 
 
 
 

  ( ล ง ชื่ อ )                       
ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม                  (น า ย ท ั ศ น ะ  
ธรรมวชิติ)                ปลดั อบต./ เลขาฯ สภา อบต. 

 
 

กรรมการผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชือ่)        (ลงชือ่)       (ลงชือ่)    
 (นายทนิ   บุญมี)   (นายบุญชู    ทรพัย์สนิ)  
 (นายณฐัพล   ธรรมรตัน์) 
      สมาชกิ  อบต. หมูที ่2  สมาชกิ  อบต.  หมูท่ี ่ 5   สมาชิก  
อบต.  หมูท่ี ่ 2 
 
   



๑๓ 
 

 
   (ลงชือ่)     
       (นายสมศกัดิ ์   ทองแยม้)  
                 ประธานสภา  อบต. จรเขใ้หญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
                 
           
             
 
 
      

 
 
 
       
          
 
 
       
                                                                             
           
  
 
 
             
       
              
 


